
สถาบันอาชีวะผานกฤษฎีกา 

  

          ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (บอรดกอศ.) เปดเผยวา  จากการเขา

ช้ีแจงเกี่ยวกับการจัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษาแบบกลุมจังหวัด 19 แหง ตอคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 8 

เมื่อเร็ว ๆ น้ี คณะกรรมการกฤษฎีกาไดเห็นชอบในหลักการการต้ังสถาบนัการอาชีวศึกษาแบบกลุมจังหวัด 19 

แหงตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติแลว จากน้ีจะมีการยกรางกฎหมายที่เกี่ยวของในการรวมสถานศึกษา

และทรัพยากรทางการศึกษา ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จภายใน 2 สัปดาห เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา

สามารถศึกษาตอในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีปฏิบัติการไดทันปการศึกษา 2555 

          เรื่องการจัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษาถือเปนมหากาพยของการอาชีวศึกษา เพราะใชเวลาถึง 3 ปกวา

จะสําเร็จสามารถจัดต้ังไดตามแนวนโยบายของแผนการศึกษาแหงชาติฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552-2555 ขอ 

1.4.7 ที่ระบุใหมีการจัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษาใหสอดคลองกับการพัฒนากลุมจังหวัด 19 กลุมจังหวัด และ

เนนความรวมมือกับสถานประกอบการ รวมทั้งจัดหลักสูตรอาชีวศึกษาระดับตน (ปวช. 3 ป) ระดับกลาง (ปวส. 

2 ป) และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือ สายปฏิบัติการ (ปริญญาตรี 2-3 ป) ที่มีคุณภาพใหมีความ

ตอเน่ืองเช่ือมโยงกัน และใชทรัพยากรรวมกัน ดังน้ันการเปดสถาบันการอาชีวศึกษา จะเนนการจัดการศึกษา

ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล โดยคํานึงถึงความพรอมของทรัพยากรทางการศึกษาที่ใชในการผลิตชางฝมือ 

ชางเทคนิค และนักเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 ดวย 

ประธานบอรด กอศ. กลาว. 

          ที่มา: หนังสือพิมพเดลินิวส 

 


